

THÔNG BÁO

CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 TẠI KỲ HỌP THỨ 13 HĐND TỈNH KHÓA XI.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu và các đồng chí tham dự kỳ họp lần thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI đạt được kết quả tốt đẹp.

Kính thưa quý vị và các đồng chí!

Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020; chương trình công tác và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Tại kỳ họp này thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tôi xin thông báo một số kết quả hoạt động về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

6 tháng đầu năm 2020, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên có nhiều cố gắng hướng về cơ sở, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo.

Tuy nhiên, thời tiết thay đổi khiến các dịch bệnh bùng phát trên cây trồng, vật nuôi, tình hình nắng nóng cục bộ kéo dài đã ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương; trong những ngày gần đây hiện tượng mưa to kèm lốc xoáy đã gây ra nhiều thiệt hại cho một số nơi trên địa bàn tỉnh; tình trạng ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả một số mặt

hàng nông sản chủ lực của tỉnh không ổn định (cà phê, hồ tiêu mất mùa, mất giá)... Đặc biệt với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng và làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân...

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và diễn biến tình hình đời sống nhân dân, 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đạt kết quả cụ thể:

Nhân dịp các ngày lễ, tết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên thăm hỏi và tặng quà cho các hộ nghèo, các gia đình có công cách mạng, các vị già làng, người uy tín tiêu biểu, nhân sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo với hơn 28.610 suất quà, tổng trị giá trên 10 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban vận động Quỹ “*Vì người nghèo*” các cấp trong tỉnh đã huy động được 1,7 tỷ đồng và đã triển khai xây mới 47 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 8 căn nhà; hỗ trợ vốn sản xuất cho hộ nghèo, giúp khám chữa bệnh cho người nghèo, giúp học sinh nghèo học tập... với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Các hỗ trợ an sinh xã hội được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên kịp thời triển khai thực hiện

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát Lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Từ ngày 26/3 đến ngày 20/5/2020, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận sự đóng góp ủng hộ của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu khác. Sau khi tiếp nhận nguồn tiền, hàng ủng hộ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh đã kịp thời chuyển 2,574 tỷ đồng về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (Sở Y tế) để tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh mua trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên phục vụ của 29 điểm tiếp nhận ban đầu và các tổ, chốt chặn trên đoạn đường biên giới tỉnh Gia Lai; các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19...

